



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
ไตรมาส 2 ปี 2548

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ”
จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการในภาคเหนือ
ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2548

สรุปภาพรวม

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจและชะลอการตัดสินใจซื้อสินทรัพย์คงทน ลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย และระมัดระวังการใช้จ่าย ส่งผลให้ภาคก่อสร้างและการค้าชะลอตัว ด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามภาคการส่งออกเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น เนื่องจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่เพิ่มขึ้น ด้านสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตเกษตรลดลง รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อ การปลูกพืชในช่วงต่อไป

1. การบริโภค

ช่วงไตรมาส 2 ปี 2548 การค้าปลีกประเภทสินค้าจำเป็น อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นและลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยลง ส่วนการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว บางรายปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยนำสินค้าที่มีราคาต่ำจากประเทศจีนเข้ามาจำหน่าย สำหรับแนวโน้มปี 2548 คาดว่ายอดขายสินค้าคงทนอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายเป็นผลจากราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคยังขยายตัว

2. การลงทุน

การลงทุนก่อสร้างช่วงไตรมาส 2 ปี 2548 ชะลอตัวจากไตรมาสแรก สาเหตุจาก (1) การลดลงของผลผลิตภาคเกษตรทำให้รายได้เกษตรกร การผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการใช้จ่ายลดลง (2) ผู้รับเหมาก่อสร้างชะลอรับงาน ขณะที่ผู้บริโภคก็ชะลอการตัดสินใจเพื่อรอความชัดเจนของการปรับขึ้นราคาน้ำมัน แนวโน้มยอดขายบ้านในโครงการบ้านจัดสรรส่วนใหญ่ลดลง หลายโครงการปรับเพิ่มราคาขายตามต้นทุน แต่ไม่สามารถผลักดันให้ผู้บริโภคได้ทั้งหมดเนื่องจากตลาดแข่งขันสูง แนวโน้มครึ่งหลังปี 2548 ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อจากปัจจัยราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยน้อยเพราะยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

3. การส่งออก

การส่งออกสินค้าแปรรูปเกษตรช่วงไตรมาส 2 ปี 2548 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน เป็นผลจากผู้ประกอบการซึ่งส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้นและขยายกำลังการผลิตด้านอุตสาหกรรมผลิตส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2548 เริ่มขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน (หลังจากที่หดตัวในไตรมาสแรก) ตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น รวมทั้งการนำเข้าเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มสายการผลิต รวมทั้งทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับสูง แนวโน้มการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในครึ่งหลังปี 2548 คาดว่าจะขยายตัวจากคำสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชนิดใหม่ที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดที่ไม่สามารถแข่งขันได้มีแนวโน้มผลิตน้อยลง

4. การจ้างงาน

ภาพรวมการจ้างงานทรงตัว ยกเว้นในอุตสาหกรรมส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ บางรายที่ขยายการจ้างงานเนื่องจากความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

5. การผลิตและปัจจัยการผลิต

ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบและค่าขนส่ง และไม่สามารถผลักภาระให้แก่ผู้ซื้อได้มากนัก เนื่องจากการแข่งขันสูง

ภาคเกษตรกรรม สถานการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือ (ตั้งแต่ปลายปี 2547 ถึงปัจจุบัน) ทำให้ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตพืชสำคัญลดลง จากสถิติพบว่าสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2548 หลังจากนั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ฤดูฝน อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชในช่วงต่อไป

ภาคอุตสาหกรรม ช่วงไตรมาส 2 ปี 2548 ภาพรวมยังทรงตัว ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกขยายที่ผลิตสินค้าชนิดใหม่และมีเทคโนโลยีสูงส่งออกได้มากขึ้น ตามความต้องการในต่างประเทศ

ภาคการท่องเที่ยว ช่วงไตรมาส 2 ปี 2548 ลดลงจากไตรมาสแรกและช่วงเดียวกันปีก่อนทั้งกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศและชาวไทย สาเหตุจาก (1) เหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ (2) การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากเหตุการณ์ tsunami ที่ส่งผลกระทบต่อจนถึงปัจจุบัน และ (3) การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ธุรกิจไม่สามารถใช้กลยุทธ์การตลาดเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้มากนัก และต้องรอให้สถานการณ์สงบลง ด้านแนวโน้มภาวะท่องเที่ยวปี 2548 คาดว่าจะลดลงจากปีก่อน

ผลกระทบของการปรับเพิ่มราคาน้ำมัน

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรส่งออก ได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลค่อนข้างมาก เนื่องจากสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสูง และไม่สามารถผลักภาระให้แก่ผู้ซื้อได้มากนักเพราะการแข่งขันสูง ขณะที่ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นเพราะภัยแล้ง

การท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในกลุ่มลูกค้าชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนการเดินทางและค่าบริการเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ให้น้ำหนักกับความปลอดภัยมากกว่า

ธุรกิจขนส่ง ได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มราคาน้ำมันดีเซล โดยเฉพาะกิจการที่รับส่งสินค้ากับลูกค้าทั่วไปได้รับผลกระทบมากกว่ากิจการที่มีลูกค้าประจำและทำสัญญากำหนดค่าขนส่งผันแปรตามราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามธุรกิจขนส่งได้ปรับเพิ่มค่าบริการขนส่งร้อยละ 10-15 หลังทางการประกาศปรับราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นลิตรละ 3 บาท (เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548) ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายที่ปล่อยให้ราคาน้ำมันดีเซลเป็นไปตามกลไกตลาด แนวโน้มภาวะธุรกิจขนส่งช่วงครึ่งหลังปี 2548 คาดว่าจะลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และค่าบริการขนส่งที่เพิ่มขึ้นทำให้กิจกรรมขนส่งลดลง

7. ภาคการเงิน

ช่วงครึ่งแรกปี 2548 สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางขยายตัวในประเภทธุรกิจจิวเวลรี่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรส่งออก และสินค้า OTOP รวมทั้งการแข่งขันของสถาบันการเงินทำให้ธุรกิจ refinance เพื่อใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า ปัญหาการผิมนัดชำระหนี้ในระดับต่ำ แนวโน้มครึ่งหลังปี 2548 คาดว่าอัตราการขยายสินเชื่อจะชะลอตัว เนื่องจากปัจจัยการปรับเพิ่มราคาน้ำมันทำให้ผู้ลงทุนไม่มั่นใจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคเหนือ